



## วังกู้ตำแหน่ง

ไม่ได้แตกต่างหรือร้อนตัว แต่เป็นเสียงของคนใหญ่คนโตกรมป่าไม้ เกี่ยวกับเรื่องมีการร้องเรียนกรณีมีการซื้อขายตำแหน่งในกรมป่าไม้ว่า เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เพราะนโยบายของทำเนียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี นั้นห้ามไม่ให้มีการซื้อขายตำแหน่งทุกกรณีอย่างเด็ดขาด อีกทั้งการแต่งตั้งในกรมป่าไม้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ ไปเป็นผู้พิจารณาพร้อมกันทุกครั้ง ดังนั้นเรื่องการทุจริตซื้อขายตำแหน่งจึงเป็นไปได้

**ถกกรมป่าไม้ยุคนี้ยังยึดหลักความรู้**  
ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ และความอาวุโส ตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ. เป็นหลักในการพิจารณาโยกย้าย ดังนั้นเรื่องการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการระดับ 8 (เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส) จึงไม่ใช่ของกรมป่าไม้ แต่เป็นของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่กำลังเปิดรับสมัครสรรหาตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในขณะนี้ เท่ากับว่าเกิดเรื่องฉาวๆ ขึ้นในกรมอุทยานฯ อีกแล้ว ทั้งๆ ที่กรมนี้ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งอธิบดี มีแต่ผู้รักษาการฯ เท่านั้น

**ดังนั้น จึงปรากฏมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์**  
กันให้อีกคณะหนึ่ง โดยเฉพาะประเด็นกรมอุทยานฯ ยังไม่มีอธิบดี แต่กลับมีเรื่องฉาวมีการเรียกรับผลประโยชน์จากข้าราชการที่มาสสมัครฯ ซึ่งใครต้องการอยากเป็นเจ้าพนักงาน

งานป่าไม้อาวุโสจะต้องจ่ายเงินจำนวน 1.5 ล้านบาท ทั้งนี้ โดยข้าราชการระดับสูงเป็นผู้ประสานงานในการเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งถือว่าสวนทางกับนโยบายของเจ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ประกาศชัดเจนว่าห้ามไม่ให้มีการซื้อขายตำแหน่งเด็ดขาด แต่ทว่ากลับมีข่าวฉาวเรียกรับผลประโยชน์อย่างโจ่งครึ่ม

**รายการนี้จึงไม่รู้ว่ามีแผนการสกัดดาวรุ่ง**  
หรือเปล่า เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า แต่เดิมกรมป่าไม้กับกรมทรัพย์ฯ คงเป็นกรมเดียวกัน มีข้าราชการทำงานร่วมกันมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมทรัพย์ฯ ปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นกรมที่มีผลประโยชน์มหาศาล จึงปรากฏให้เห็นชัดเจนว่างานป่าไม้ตั้งแต่ นายดำรง พิเดช อธิบดีอธิบดีฯ เกษียณอายุราชการจนไปเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองตั้งนามตั้งนามว่างานป่าไม้ยังไม่สามารถตั้งอธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทน นายดำรง พิเดช ได้เลย เห็นหรือยังล่ะว่าผลประโยชน์ในกรมทรัพย์ฯ นั้นมหาศาลแค่ไหน

**แต่เพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงหัวเลี้ยว**  
หัวต่อทางการเมือง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะมีการสอบสวนเรื่องดำเนินการอะไรได้ในเวลาอันรวดเร็ว กอปรกับกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องราวที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน จึงเท่ากับขาดหลักฐานสำคัญในการกล่าวโทษผู้กระทำผิด และดูเหมือนว่าการกระทำความผิดจะเข้าลักษณะสมยอม เป็นความผิดของทั้งสองฝ่าย เป็นเรื่องที่ต้องประณามหยามเหยียดเพราะสังคมปัจจุบันกำลังตื่นตัวในการกำจัดทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งการซื้อขายตำแหน่งในหน่วยราชการคงเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่ต้องขจัดให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว